

## BÁO CÁO

### Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (lĩnh vực pháp chế)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Trên cơ sở kết quả giám sát kết hợp xem xét, thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngày 23 tháng 12 năm 2024, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (thuộc lĩnh vực pháp chế). Kết quả thẩm tra như sau:

#### I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo số 1374/BC-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; báo cáo kết quả công tác năm 2024 của UBND tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Nội dung các báo cáo đã đánh giá cơ bản đầy đủ, khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Chỉ ra những khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản cần thực hiện trong năm 2025.

Qua xem xét các báo cáo cho thấy trong năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân ổn định; nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được ban hành và triển khai hiệu quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

#### II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

##### 1. Kết quả công tác của UBND tỉnh

UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; các hoạt động liên quan đến cải cách hành chính, cải

thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật.

## **2. Công tác nội vụ, cải cách hành chính**

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp và thực hiện tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian. Triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên. Các sở, ngành đã khẩn trương khắc phục những hạn chế trong thực hiện chỉ số thành phần nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ của các cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và các chỉ số PCI, PAX-Index chậm được cải thiện<sup>1</sup>.

## **3. Công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Tiến hành 102 cuộc thanh tra (gồm 70 cuộc theo kế hoạch và 32 cuộc đột xuất). Qua kết quả thanh tra phát hiện số tiền vi phạm trên 14,09 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 4,83 tỷ đồng, xử lý khác 9,26 tỷ đồng); xử lý hành chính 29 cá nhân, chuyển điều tra 02 vụ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Những đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền mới phát sinh được UBND các cấp giải quyết kịp thời. Tổ chức thi hành ngay những quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hoạt động tiếp và đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công dân được duy trì thường xuyên để giải quyết những vụ việc khiếu nại kéo dài. Buổi tiếp và đối thoại có sự tham gia của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh; đồng thời được đưa tin trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Các cơ quan có thẩm quyền đã khẩn trương, nghiêm túc rà soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp; vận dụng đồng bộ các chính sách hỗ trợ phù hợp để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời ổn định tình hình khiếu nại tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài dù đã được giải quyết đúng quy định pháp luật và nhận chính sách hỗ trợ nhưng người dân không chấp hành và tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan Trung ương.

## **4. Quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội**

Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được triển khai thực hiện tốt. UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác

<sup>1</sup> PCI xếp hạng ngoài 30/63, PAX-Index xếp hạng 63/63 tỉnh, thành.

tuyển quân, tuyển sinh quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường và triển khai đồng bộ. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông, an ninh trong tôn giáo, dân tộc.

Trong năm 2024, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên số bị can tăng nhiều. Các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và xâm phạm sở hữu chiếm số lượng cao; tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý tội phạm về tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tăng nhiều (13 vụ). Phát sinh một số loại tội phạm mới như: “Vi phạm quy định về đầu tư công trình công cộng gây hậu quả nghiêm trọng” (04 vụ); “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” (01 vụ); “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (02 vụ).

Xảy ra 1.130 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 725 vụ so với cùng kỳ). Triệt xóa 693 vụ tệ nạn xã hội liên quan 2.896 đối tượng (tăng 75 vụ so với cùng kỳ). Phát hiện 12 vụ 22 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen; khởi tố 16 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao (giảm 64 vụ so với cùng kỳ).

Tình hình hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng còn diễn biến phức tạp, lợi dụng mạng xã hội, thương mại điện tử trở thành phương thức mua bán chủ yếu để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ 1.197 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa khoảng 59,3 tỷ đồng. Xử lý hình sự 45 vụ/56 bị can (tăng 10 vụ/26 bị can so với cùng kỳ), xử lý hành chính 779 vụ.

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm nhưng tỷ lệ điều tra khám phá chưa cao (75,7%); còn xảy ra một số vụ án gây bức xúc dư luận xã hội như giết người, cố ý gây thương tích.... Tội phạm trên môi trường mạng ngày càng đa dạng, tinh vi, khó phát hiện; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao còn thấp (31,2%). Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa đạt hiệu quả chưa cao.

Tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp nhưng chưa có giải pháp căn cơ. Số người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội còn nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh hiện đã quá tải, không đáp ứng yêu cầu thực tế. Mặt khác, công tác cai nghiện ma túy chưa hiệu quả, nhiều trường hợp sau cai nghiện đã tái nghiện trở lại.

Xảy ra 227 vụ tai nạn giao thông (tăng 09 vụ so cùng kỳ); làm 137 người chết (giảm 15,4% so cùng kỳ), 102 người bị thương (tăng 2,9% so cùng kỳ). Xảy ra 16 vụ tai nạn cháy (tăng 13 vụ so cùng kỳ); làm chết 01 người, tài sản thiệt hại ước tính trên 19,8 tỷ đồng.

Ngày 01/7/2024, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các địa phương trên toàn tỉnh cùng thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực. Tại kỳ họp giữa năm 2024, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị

quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

### **5. Công tác của Viện kiểm sát nhân dân**

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng pháp luật; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Kiểm sát việc giải quyết 2.249/2.579 nguồn tin thụ lý, không có nguồn tin quá hạn. Qua đó đã khởi tố 1.337 vụ án, không khởi tố 620 tin, tạm đình chỉ giải quyết 292 tin, đang giải quyết 330 tin.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố 1.456 vụ 2.321 bị can (giảm 188 vụ, tăng 1.018 bị can so với cùng kỳ). Trong đó, chiếm tỷ lệ cao vẫn là các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và xâm phạm sở hữu.

Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung 19 vụ/112 bị can (tỷ lệ 1,80%), tăng 05 vụ/79 bị can so với cùng kỳ. Nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung do tính chất hành vi phạm tội phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, nhất là các vụ án về tham nhũng, chức vụ...

Qua thực hiện chức năng kiểm sát đối với các hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, tạm giữ, tạm giam và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cho thấy một số cơ quan, đơn vị có những hạn chế, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ như: Việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; thiếu sót trong hoạt động điều tra án hình sự; ban hành bản án, quyết định chưa đảm bảo gây khó khăn cho việc thi hành án; vi phạm trong việc ban hành và gửi quyết định thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, vi phạm; kiến nghị về việc tổ chức thi hành bản án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh, kiến nghị thực hiện các biện pháp phòng ngừa...

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện theo quy định pháp luật.

### **6. Công tác xét xử của Tòa án nhân dân**

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 21.482 vụ, việc (tăng 7.184 vụ, việc so với cùng kỳ), trong đó cấp tỉnh 1.567 vụ, cấp huyện 19.915 vụ. Đã giải quyết 20.076 vụ, việc, đạt tỷ lệ 93,45%; còn 1.406 vụ đang giải quyết.

Án tạm đình chỉ 268 vụ (giảm 139 vụ so với cùng kỳ); không có án tạm đình chỉ không đúng quy định pháp luật, không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử.

Về kết quả giải quyết, xét xử, án hình sự có tỷ lệ giải quyết cao nhất (đạt 99,44%). Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung 66 vụ (trong đó có 60 trường hợp được chấp nhận). Nguyên nhân trả hồ sơ do chưa đầy đủ những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự, có người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can, phát sinh tình tiết mới cần thu thập thêm tài liệu, chứng cứ theo đề nghị của Viện kiểm sát.

Giải quyết 71/75 vụ án hành chính thụ lý (đạt tỷ lệ 94,67%). Các vụ án hành chính chủ yếu liên quan đến khiếu kiện hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai như thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Giải quyết 777/777 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). Trong đó, có 771 phiên họp thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Hội thẩm Tòa án hai cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm khi tham gia xét xử; nghiên cứu hồ sơ, chủ động sắp xếp công việc để tham gia xét xử khi được phân công.

Một số tồn tại, hạn chế trong công tác xét xử:

- Còn nhiều vụ án tồn đọng kéo dài.

- Án bị hủy giảm so với cùng kỳ (35/70,5 vụ), tuy nhiên án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán chiếm số lượng cao trong số án bị hủy (30/35). Án bị sửa 286 vụ (tăng 82 vụ so với cùng kỳ), trong đó có 16 vụ sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Nguyên nhân hủy, sửa án nghiêm trọng trong các vụ án hình sự chủ yếu do bỏ lọt tội phạm, sai tội danh; hủy án dân sự do chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, khách quan.

- Công tác đối thoại, hòa giải tại Tòa án tuy được quan tâm thực hiện nhưng tỷ lệ hòa giải thành chưa cao (41,48%).

- Qua công tác kiểm sát cho thấy vẫn có những vi phạm trong hoạt động xét xử, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục.

## **7. Công tác thi hành án dân sự**

Tổng số thụ lý 23.648 việc (tăng 2.780 việc so với cùng kỳ), trong đó, số có điều kiện thi hành 16.123 việc (chiếm 69,24% trong tổng số phải thi hành). Đã thi hành xong 13.680 việc, đạt tỷ lệ 84,28% tổng số việc có điều kiện thi hành.

Tổng số tiền phải giải quyết 7.455 tỷ 689 triệu 873 nghìn đồng (tăng 1.476 tỷ 705 triệu 749 nghìn đồng so với cùng kỳ). Trong đó, số có điều kiện thi hành 2.437 tỷ 889 triệu 926 nghìn đồng. Đã thi hành xong 1.299 tỷ 070 triệu 184 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 53,29% tổng số tiền có điều kiện thi hành. Số việc và số tiền đã thi hành xong đều vượt so với chỉ tiêu Tổng Cục thi hành án dân sự giao.

Tổ chức thi hành xong 10/17 việc về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế với số tiền trên 144 tỷ đồng. Còn 05 việc chưa có điều kiện thi hành với số tiền 2 tỷ 953 triệu đồng. Thi hành xong 15/15 vụ việc về thi hành án hành chính.

Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 523 trường hợp, trong đó có 50 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành.

Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hai cấp tiếp tục duy trì việc tiếp công dân; quan tâm thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó cơ bản kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục thi hành án trực thuộc tiếp tục được Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm thực hiện; kịp thời ban hành những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

đúng quy trình của Tổng cục thi hành án dân sự đối với các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ thi hành án.

Công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự cơ bản được thực hiện tốt. Các cơ quan có liên quan đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hạn chế, khó khăn:

- Số vụ việc và số tiền có điều kiện thi hành chiếm tỷ lệ tương đối thấp so với tổng số phải thi hành.

- Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người phải thi hành án còn hạn chế, dẫn đến một số trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

- Tính chất của một số vụ việc ngày càng phức tạp, giá trị thi hành án cao, liên đới nhiều người, nhiều vụ việc; còn những khó khăn trong việc đưa tài sản ra bán đấu giá để thi hành án... từ đó nhiều vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, chưa tổ chức thi hành được.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện thực hiện chưa tốt dẫn đến vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

### **8. Đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nhận định của UBND tỉnh dự báo về những thuận lợi, khó khăn; những mục tiêu và giải pháp cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025.

## **III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ**

### **1. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh**

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai toàn diện các giải pháp cải thiện các chỉ số PCI, PAX-Index nhằm phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung thực hiện công tác tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; chủ động xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cấp cơ sở. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân.

Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy; tội phạm về môi trường, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nắm chắc địa bàn, tình hình an ninh tôn giáo, an ninh trong đồng bào dân tộc. Thường xuyên rà soát, tích cực xác minh các vụ án tạm đình chỉ để sớm phục hồi điều tra.

Chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam. Có biện pháp tích cực truy bắt các đối tượng truy nã. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

## **2. Kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh**

Tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, đặc biệt là những tin báo tạm đình chỉ, đưa ra giải quyết khi lý do tạm đình chỉ không còn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Viện kiểm sát với cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

## **3. Kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh**

Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp nhằm góp phần xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh thực sự chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, nghiêm minh.

Khắc phục những hạn chế, vi phạm trong công tác xét xử theo kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

Có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử, hạn chế án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

## **4. Kiến nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh**

Đề cao sự chủ động của người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự quyết tâm thực hiện các kế hoạch, giải pháp nhằm làm tốt công tác thi hành án dân sự ở địa phương; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự giao.

Bảo đảm việc phân loại chính xác, đúng pháp luật án thi hành có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Theo dõi, xác minh định kỳ đối với số chưa có điều kiện thi hành. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, cần rà soát, đánh giá, xác định nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc dẫn đến chưa thi hành án được để xây dựng kế hoạch cụ thể, từng bước giải quyết; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong.

Triển khai thi hành tốt các vụ việc thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng. Thực hiện đúng quy định trong việc đấu giá tài sản, giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Quan tâm thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục giải thích pháp luật liên quan đến thi hành án dân sự, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành nhằm hạn chế việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kéo dài quá trình thi hành án.

Khẩn trương thu tuyên, bổ sung đủ số biên chế được giao, kiện toàn các chức danh nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực pháp chế. Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh././. *l*

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng TTDN.(H)

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Minh Hoàng**